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Llandwrog neu Ysgol Bontnewydd o 1 Ionawr 2024.   

 (Cyfnod Gwrthwynebu 5 Medi – 4 Hydref 2023) 
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Sylwadau Ymateb Cyngor Gwynedd

A Effaith ar y gymuned

1 Wedi ystyried a thrafod yr hysbysiad cytunwyd bod Cyngor Cymuned 
Llanwnda yn derbyn bod cyfanswm 8 disgybl yn addysgol amhosib. 

Beth bynnag mae pryder am ddiogelwch y neuadd, bydd yr aelodau yn 
ddiolchgar i Cyngor Gwynedd gysidro cynaladwedd y ganolfon i’r dyfodol – 
defnydd rheolaidd. 

Mae’r Cyngor yn nodi nad ydych yn gwrthwynebu cau Ysgol Felinwnda 
gan fod niferoedd isel o ddisgyblion yn ei gwneud yn addysgol amhosib.   

Mae cefnogi Canolfannau Cymunedol yn rywbeth mae Gwasanaeth 
Cefnogi Cymunedau’r Cyngor yn ei wneud ac mi fyddwn yn cyfeirio eich 
pryder am gynaladwyedd y ganolfan i’r dyfodol iddynt. 

2 Rydym yn wir pryderu am ddyfodol Canolfan Bro Llanwnda a’r Cylch Meithrin 
sydd yno, os bydd yr Ysgol yn cau. Er nad yw’r Ysgol yn gwneud defnydd 
unionyrchol o’r Ganolfan yn y bôn, roedd yr Ysgol yn cyfrannu at 
weithgareddau cymunedol ynddi, fel Cyngerdd Nadolig. Yn ei sgil roedd y 
rhieni’n defnyddio’r Ganolfan, fel parfïon pen-blwydd.

Mae cefnogi Canolfannau Cymunedol yn rywbeth mae Gwasanaeth 
Cefnogi Cymunedau’r Cyngor yn ei wneud ac mi fyddwn yn cyfeirio eich 
pryder am effaith cau’r ysgol ar gynaladwyedd y ganolfan iddynt. 

Bydd Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor ar gael i gefnogi gyda’r 
Cylch Meithrin gyda unrhyw faterion lleoliad gofal plant pe bydda 
penderfyniad i gau‘r ysgol.  

3 Pe byddai’r Cabinet yn penderfynu cau Ysgol Felinwnda, nid yn unig y byddai 
yna effaith negyddol ar y disgyblion a’r teuluoedd hynny sy’n mynychu’r ysgol 
ar hyn o bryd, ond byddai hefyd yn cael effaith negyddol ar y gymuned. 
Nepell o’r ysgol mae Canolfan Bro Llanwnda.  Er nad yw’r ysgol yn gwneud 
defnydd uniongyrchol o’r Ganolfan, mae presenoldeb yr ysgol yn gaffaeliad, ac 
yn hybu’r defnydd cymunedol sydd o’r Ganolfan.   

Mae niferoedd Ysgol Felinwnda wedi gostwng yn sylweddol yn y 10 
mlynedd diwethaf, o 31 yn 2012 i 8 yn 2023, gyda dim ond 3 o’r dysgwyr 
yma’n byw yn nalgylch Ysgol Felinwnda. Mae’r 45 dysgwr arall (94%) sy’n 
byw yn y dalgylch yn mynychu ysgolion eraill.  



Er enghraifft mae Ysgol Felinwnda yn cyfrannu at amrywiol weithgareddau 
ynddi, a rhieni ac aelodau’r gymuned yn defnyddio’r Ganolfan, na fyddai’n 
gwneud hynny, oni bai am bresenoldeb yr ysgol gerllaw. 

Yn ogystal, mae Cylch Meithrin Dinas a Llanwnda yn un o brif ddefnyddwyr Y 
Ganolfan, a bydd ansicrwydd am ei ddyfodol heb ddarpariaeth addysgol drws 
nesaf.   

Er bod galw wedi bod yn y misoedd a fu i Gyngor Gwynedd gydweithio efo’r 
gymuned a’r partïon perthnasol, er mwyn sicrhau dyfodol Canolfan Bro 
Llanwnda a’r Cylch Meithrin, awgrymiadau anffurfiol sydd wedi bod gan 
Gyngor Gwynedd nid ymrwymiad i sicrhau eu dyfodol, pe byddai’r 
ddarpariaeth addysgol yn cael ei cholli yn yr ardal. Gofynnaf felly i Gyngor 
Gwynedd gadarnhau y byddant yn gweithredu’n rhagweithiol i sicrhau dyfodol 
Canolfan Bro Llanwnda a’r Cylch Meithrin os bydd penderfyniad i gau yn cael 
ei wneud.

Does dim defnydd cymunedol yn cael ei wneud o Ysgol Felinwnda ac mae 
Canolfan Bro Llanwnda yn cael ei defnyddio ar gyfer digwyddiadau 
cymunedol, gan gynnwys defnydd achlysurol o'r Ganolfan gan Ysgol 
Felinwnda. O ganlyniad, ni ragwelir y byddai cau’r ysgol yn cael effaith 
uniongyrchol arwyddocaol ar ddefnydd cymunedol o Ganolfan Bro 
Llanwnda. 

Gan nad oes penderfyniad terfynol ar ddyfodol Ysgol Felinwnda wedi ei 
wneud byddai’n gynamserol i gychwyn cynllunio ar gyfer unrhyw effaith 
ar Ganolfan Bro Llanwnda a’r Cylch Meithrin ar hyn o bryd. Os bydd y 
Cabinet yn penderfynu cau Ysgol Felinwnda, yna mae Gwasanaeth 
Cefnogi Cymunedau’r Cyngor ar gael i gefnogi Canolfan Bro Llanwnda a 
byddwn yn cyfeirio eich pryder am effaith cau’r ysgol ar gynaladwyedd y 
ganolfan iddynt. 

Er bod y niferoedd wedi bod yn weddol gyson yn Cylch Meithrin Dinas a 
Llanwnda dros y blynyddoedd mae cymharu’r ffigyrau gyda niferoedd 
dysgwyr yn nosbarthiadau meithrin a derbyn Ysgol Felinwnda (gweler B
isod) yn awgrymu nad ydi mwyafrif o blant y Cylch wedi bod yn 
trosglwyddo i Ysgol Felinwnda fel mater o drefn. Mae’r ffigyrau yma 
hefyd yn awgrymu bod y Cylch Meithrin, o bosib, yn gwasanaethu ardal 
ehangach na dalgylch Ysgol Felinwnda. O ganlyniad, mae’n debygol mai 
effaith rhannol fyddai cau Ysgol Felinwnda yn ei gael ar ddewis rhieni i 
ddanfon eu plant i’r Cylch. 

Bydd Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor ar gael i gefnogi Cylch 
Meithrin gydag unrhyw faterion lleoliad gofal plant pe byddai 
penderfyniad i gau‘r ysgol.  

4 Beth fydd dyfodol y Ganolfan o safbwynt y cyfleusterau cyfrannol sy’n 
gysylltiedig â’r Ysgol, fel y system carthffosiaeth? 

Mi fydd y Cyngor yn sicrhau bydd Canolfan Bro Llanwnda yn parhau i gael 
budd o'r cyfleusterau cyfrannol hyd nes fydd unrhyw newid yn nefnydd 
safle Ysgol Felinwnda fydd, o bosib, yn golygu yr angen i adolygu unrhyw 
wasanaethau sy’n cael ei rannu rhwng yr ysgol a’r ganolfan.  



5 Y prif, os nad yr unig, adnodd cymunedol sydd gan Gyngor Gwynedd 
ddylanwad uniongyrchol arnynt yw ein hysgolion. Mae ysgolion bach cefn 
gwlad yng Ngwynedd ac ar draws Cymru, yn tynnu teuluoedd a chymuned at 
ei gilydd, ac yn ei sgil yn gwarchod a hybu Cymreictod a’r iaith Gymraeg. 

Mae Cyngor Gwynedd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn niferoedd 
dysgwyr yn Ysgol Felinwnda yn y 10 mlynedd diwethaf, o 31 yn 2012 i 8 
yn 2022, gyda dim ond 3 o’r dysgwyr yma’n byw yn nalgylch Ysgol 
Felinwnda. O gymharu â dalgylchoedd eraill yr ardal, mae nifer y dysgwyr 
dalgylch Ysgol Felinwnda sy’n dewis mynychu ysgol all-dalgylch yn uchel. 
Dengys y data diweddaraf fod 48 o ddysgwyr 3-11 oed (Medi 2022) yn 
byw yn nalgylch Felinwnda; gyda dim ond 3 ohonynt yn mynychu Ysgol 
Felinwnda. Golyga hyn fod 94% o’r dysgwyr sy’n byw yn nalgylch Ysgol 
Felinwnda yn mynychu ysgolion all-dalgylch. 

At hyn, fe nodir yn yr asesiad effaith cymunedol, nad oes unrhyw 
ddefnydd cymunedol o’r ysgol. Mae Canolfan Bro Llanwnda wedi ei lleoli 
drws nesa i’r ysgol ac yn cynnal nifer o weithgareddau gan gynnwys Cylch 
Meithrin a Cylch fi a Fi. Oherwydd hyn, ni ragwelir byddai cau’r ysgol yn 
cael effaith uniongyrchol arwyddocaol ar gymuned Felinwnda.

Mae cefnogi cymunedau yn rhywbeth mae Gwasanaeth Cefnogi 
Cymunedau’r Cyngor yn ei wneud ac mi fyddwn yn cyfeirio eich ymholiad 
am gefnogaeth iddynt. 

6 Gwir bryderwn bydd ardal Llanwnda, Dinas a Saron yn colli adnodd cymunedol 
amhrisiadwy, ac ardal lle na fydd ganddi galon nag hunaniaeth. Beth fydd 
bwriadau’r Cyngor i leddfu’r effeithiau negyddol hyn ar ein cymuned; a pha 
gamau a chefnogaeth hir dymor fydd y Cyngor yn barod i fuddsoddi i sicrhau 
ffyniant y gymuned leol? 

B Cylch Meithrin 

7 Mae’r Cylch Meithrin dros y blynyddoedd wedi bod yn gyswllt addysgol 
cychwynnol i nifer o ddisgyblion yr Ysgol, nawr rhagwelir dyfodol ansicr iddi 
heb Ysgol gerllaw. Mae’n amlwg nad yw’r Cyngor wedi ystyried yn ddigonol, 
neu ar waethaf yn anwybyddu dyfodol yr adnoddau cymunedol hyn.

Er bod y niferoedd wedi bod yn weddol gyson yng Nghylch Meithrin 
Dinas a Llanwnda dros y blynyddoedd mae cymharu’r ffigyrau gyda 
niferoedd dysgwyr yn nosbarthiadau Meithrin a Derbyn Ysgol 
Felinwnda‘n awgrymu nad ydi mwyafrif o’r plant wedi bod yn 
trosglwyddo i Ysgol Felinwnda fel mater o drefn. O ganlyniad,mae’n 
debygol mai effaith rhannol fyddai cau Ysgol Felinwnda yn ei gael ar 
ddewis rhieni i ddanfon eu plant i’r Cylch. 



Blwyddyn
Cylch Meithrin 
Dinas a 
Llanwnda 

Ysgol Felinwnda

Dosbarth 
Meithrin 

Dosbarth 
Derbyn 

2018-19 11 1 4

2019-20 6 2 2

2020-21 9 2 2

2021-22 8 1 1

2022-23 16 0 0

Bydd Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar y Cyngor ar gael i gefnogi gyda’r 
Cylch Meithrin gyda unrhyw faterion lleoliad gofal plant pe bydda 
penderfyniad i gau‘r ysgol.  

C Sylwadau am y broses statudol

8 Er i ni lwyddo cael y Cyngor i ohirio eu bwriad gwreiddiol nôl ym mis Mawrth 
gyda’r addewid o gael trafodaeth a gwrando ar lais y ddwy gymuned yn ardal 
Ysgol Felinwnda ac Ysgol Llandwrog, ni chafwyd unrhyw ymgynghoriad o 
werth. Be gafwyd oedd sesiynau “ymgysylltu”, lle yn y bôn sesiynau rhannu 
gwybodaeth yn unig oeddynt. Er i’r Arweinydd Porfffolio rhoi addewid i gasglu 
sylwadau er mwyn rhoi adborth i’r Cabinet, ni welwyd unrhyw gyflwyniad o’i 
fath.
Ar gychwyn hyn i gyd, cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol rhwng swyddogion y 
Cyngor, y Pennaeth a’r ddau Gadeirydd Corff Llywodraethwyr ym mis Ionawr 
eleni. Cafwyd ein sicrhau nad oedd “angen poeni” ar y pryd, nad oedd angen 
rhannu dim gyda gweddill y Llywodraethwyr, ac y byddai yn “diweddaru a 
rhannu gwybodaeth” gyda ni, wedi trafod ymhellach gyda’r Adran Addysg.
Ar ddiwedd Chwefror derbyniodd Clerc Llywodraethwyr Ysgol Felinwnda gais i 
drefnu cyfarfod brys o’r Corff Llywodraethwyr. Cynhaliwyd y cyfarfod brys ar 
ddechrau mis Mawrth, lle cyflwynodd Swyddogion y Cyngor eu bwriad i 
gyflwyno adroddiad i’r Cabinet yn argymell cau’r Ysgol oherwydd y niferoedd 

Bu i swyddogion yr Adran Addysg egluro ar gychwyn y trafodaethau 
ar y cynnig i gau Ysgol Felinwnda  bod unrhyw broses statudol yn cael 
ei gynnal yn unol â gofynion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 sy’n darparu: 

“Nid yw’r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i derfynu ysgol 
sy’n ysgol fach …” (adran 48(3))

Mae Cod Statudol Llywodraeth Cymru (Cod Trefniadaeth Ysgolion 
011/2018) yn nodi: 

“Os oes gan ysgol lai na 10 disgybl cofrestredig (neu os nad oes 
unrhyw ddisgyblion ar ôl mewn ysgol) pan gynhelir y cyfrifiad ym mis 
Ionawr, mae Deddf 2013 yn caniatáu i gyrff 
llywodraethu/awdurdodau lleol ddilyn gweithdrefn symlach er mwyn 
cau’r ysgol yn swyddogol.



isel o ddisgyblion. Erbyn yr 20fed o Fawrth roedd yr adroddiad yn gyhoeddus 
ar wefan y Cyngor, a phryd hynny bu inni roi gwybod i’r rhieni plant yr Ysgol.
Ni dderbyniwyd unrhyw gyswllt pellach gan yr Adran Addysg wedi’r cyfarfod 
anffurfiol ym mis Ionawr, nes y cyfarfod brys gyda’r Llywodraethwyr ar 
ddechrau mis Mawrth. Gwelir fod y broses asesu effaith wedi cychwyn ers 
dechrau mis Chwefror, tair wythnos wedi’r cyfarfod anffurfiol, ond ni 
ymgysylltwyd a’r Ysgol, Ysgol Llandwrog na’r gymuned yn ehangach wrth ei 
lunio. Gwelwyd fod yr asesiadau effaith hyn yn ffeithiol anghywir ar nifer o 
ddadansoddiadau. Er i ni dynnu sylw at hyn, nid oedd y dadansoddiadau yn yr 
adroddiad diweddaraf heb ei addasu. 

Yr unig beth y byddai’n ofynnol iddynt ei wneud o dan y weithdrefn 
honno fyddai cyhoeddi’r hysbysiad cau – byddai’r gofyniad i 
ymgynghori’n gyffredinol yn cael ei hepgor, cyhyd â bod digon o 
leoedd mewn ysgolion cyfatebol wedi'u nodi a fyddai'n rhesymol 
hygyrch i’r disgyblion hynny sydd wedi’u dadleoli neu a allai gael eu 
dadleoli.” 

Er hynny, yn dilyn gwrando ar bryderon lleol am y cynnig gwreiddiol o 
gynnal cyfnod gwrthwynebu ar y cynnig i gau Ysgol Felinwnda a chynnig 
lle i blant y dalgylch yn Ysgol Bontnewydd, bu i'r Aelod Cabinet Addysg 
benderfynu gohirio mynd â’r adroddiad ar y cynnig i Gabinet mis Mawrth. 
Yn dilyn hynny, ac fel cam ychwanegol i ofynion y Cod Trefniadaeth 
Ysgolion ac mewn ymateb i ddyheadau’r gymuned,  bu i swyddogion o’r 
Adran Addysg a’r Aelod Cabinet Addysg gynnal sesiynau ymgysylltu yn 
Felinwnda, Bontnewydd a Llandwrog er mwyn egluro fod y Cyngor 
bellach am gynnal cyfnod gwrthwynebu ar gau Ysgol Felinwnda gan yna 
gynnal ymgynghoriad ar wahân ar adolygiad o  ffiniau dalgylchol ysgolion 
sy’n ffinio dalgylch presennol Ysgol Felinwnda.   

Mae’r asesiadau effaith yn cyfarch y gofynion statudol, ac mae’r Cyngor 
yn hyderus yng nghywirdeb y wybodaeth a gyflwynir yn y ddogfennaeth. 

Ar wahân i ohebiaeth gan y Cylch Meithrin yn cwesfiynu niferoedd y 
plant oedd wedi eu nodi yn yr asesiadau effaith, gan gynnig niferoedd 
cywir, nid yw’r Adran Addysg wedi derbyn unrhyw ohebiaeth arall ynglŷn 
â gwallau yn y dadansoddiadau yn yr asesiadau effaith. Yn sgil derbyn 
sylwadau am y Cylch Meithrin, addaswyd yr asesiadau effaith yn 
adroddiad Cabinet Gorffennaf 2023 i gynnwys yr wybodaeth gan y Cylch. 

9 Siomedig fu’r cysylltiad rhwng Cyngor Gwynedd a’r ysgol a’r gymuned cyn 

cyhoeddi’r Rhybudd Statudol.  Er y gohiriwyd y bwriad gwreiddiol i gyhoeddi 

Rhybudd ym mis Mawrth, ac y bu addewid i ymgynghori a chasglu sylwadau 

rhanddeiliaid, sesiynau ymgysylltu yn unig a fu.  Yn y rhain roedd Cyngor 

Gwynedd yn egluro eu bwriadau, ond doedd dim cyfle i’r gymuned fynegi eu 

barn.  Pe byddai’r gymuned wedi cael gwell cyfle i fynegi barn, mae’n bosibl 

na fyddai Cyngor Gwynedd wedi mynd ati i gyhoeddi Rhybudd Statudol ac y 

byddai opsiynau eraill wedi medru cael eu hystyried. 

10 Hoffwn, ar ran Pwyllgor Canolfan Bro Llanwnda i gyfleu ein siom am y bwriad 
a’r penderfyniad tebygol gan Gyngor Gwynedd i gau Ysgol Felinwnda. 

Mynegwn ein hanfodlonrwydd ynglŷn â’r broses hyd yma a’r diffyg 
ymgynghoriad llawn a’r gymuned leol, ynghyd a’r gwallau yn y 
dadansoddiadau asesiad effaith o fewn eich adroddiad i Gabinet. 

Ch Rhesymau dros gynnig cau

11 Os y prif ddadleuon yw ar sail y data ac arian, nid oes gennym ni dysfiolaeth i 
roi achos cryf i’r gwrthwyneb. Ond rhaid nodi’r ffaith bod yr Ysgol wedi 

Mae’r Awdurdod yn cynnig cau Ysgol Felinwnda oherwydd bod nifer o 
heriau yn ei hwynebu, yn benodol: 



wynebu'r fath ddadleuon yn y gorffennol, a bu i anghenion y gymuned newid 
lle cafwyd twf yn y niferoedd.

Ar sail hyn bydd ardal Llanwnda, Dinas a Saron yn colli adnodd cymunedol 
amhrisiadwy, ac ardal lle na fydd ganddi galon nag hunaniaeth. 

 Mae nifer y dysgwyr yn yr ysgol yn peri pryder, gyda dim ond 8 
dysgwr yn mynychu’r ysgol, 

 Mae rhagamcanion niferoedd dysgwyr yn parhau i fod yn fregus, 

 Mae maint y dosbarthiadau yn fychan – 2 dosbarth gyda 3 mewn 
un a 5 yn y llall (Ionawr 2023), 

 Mae amrediad oedran o hyd at 3 blnedd yn y 2 ddosbarth 

Mae’r Cyngor o’r farn y byddai gweihredu’r cynnig i gau Ysgol Felinwnda 
yn cynnig gwell profiadau i ddisgyblion i gymdeithasu a chydweithio yn 
ddyddiol gyda chyfoedion ac yn golygu fod y plant yn cael eu haddysgu 
mewn dosbarthiadau o faint mwy addas. 

Does dim defnydd cymunedol yn cael ei wneud o Ysgol Felinwnda gyda 
Canolfan Bro Llanwnda yn cael ei defnyddio ar gyfer digwyddiadau 
cymunedol. Gwneir defnydd achlysurol o’r Ganolfan gan yr ysgol.  O 
ganlyniad, ni ragwelir y byddai cau’r ysgol yn cael effaith uniongyrchol 
arwyddocaol ar ddefnydd cymunedol o Ganolfan Bro Llanwnda. Os bydd 
y Cabinet yn penderfynu cau Ysgol Felinwnda, yna mae Gwasanaeth 
Cefnogi Cymunedau’r Cyngor ar gael i gefnogi Canolfan Bro Llanwnda. 

12 Rydym yn siomedig iawn bod Cyngor Gwynedd wedi dod i’r canlyniad eu bod 
eisiau cau Ysgol Felinwnda. Mae’r penderfyniad yn cael ei wneud ar sail 
niferoedd disgyblion a chyllideb, sef data ac arian, yn hytrach nag ar sail 
gweledigaeth ragweithiol i alluogi cymunedau gwledig Cymreig bregus i 
barhau a ffynnu.

D Effaith negyddol adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd

13 Wrth gwrs wrth gau’r Ysgol yn derfynol ni fydd unrhyw gynnydd mewn 
niferoedd am ddod a’r Ysgol nôl i fodolaeth. Nid oes dim ystyriaeth i’r ffaith 
negyddol a gafwyd ar yr Ysgol yn ystod y gwaith adeiladu’r ffordd osgoi 
Caernarfon a Bontnewydd. Am gyfnod oddeutu 18 mis, gorfodwyd nifer o 
ddisgyblion gael trafnidiaeth amgen i’w cludo heibio’r gwaith ffordd. Roedd yn 
amlwg bod hyn hefyd wedi dylanwadu ar rieni newydd i fynd a’u plant am 
ysgolion eraill gerllaw. Nid yw hyn wedi ei ystyried o gwbl gan y Cyngor.

Roedd niferoedd dysgwyr dalgylch Ysgol Felinwnda oedd yn dewis 
mynychu ysgolion eraill yn uchel cyn cychwyn y gwaith o adeiladu ffordd 
osgoi Caernarfon a Bontnewydd. Yr oedd 50 o ddysgwyr er enghraifft yn 
mynychu ysgolion eraill yn 2019 a 46 o ddysgwyr yn mynychu ysgolion 
eraill yn 2017 a 2018. Gellir dod i’r casgliad felly nad oedd effaith 
negyddol ar nifer y dysgwyr yn sgil y gwaith o adeiladu’r ffordd osgoi. 

Dd Cynlluniau ar gyfer Ysgol Bontnewydd



14 Bellach mae’r holl broses wedi ei rannu, lle bydd trafodaeth ynglŷn ag ail-
ffinio’r dalgylchoedd Ysgol yn cael ei drafod yn y cam nesaf ar ôl cau Ysgol 
Felinwnda.
Rydym dal yn amheus o’r cyd-ddigwyddiad ar gyhoeddiad gan Lywodraeth 
Cymru ar yr un pryd i ariannu £12 miliwn i adeiladu Ysgol ‘ardal’ newydd i 
Bontnewydd. Mae’n edrych yn ymgais fwriadol i danseilio a pheryglu dyfodol 
ysgolion gwledig yr ardal er mwyn cyfiawnhau Ysgol fawr newydd. Dylai hyn 
fod yn rhybudd i ysgolion gwledig eraill yng Ngwynedd. Rydym yn parhau o’r 
farn gref os wrth gau Ysgol Felinwnda, dylai’r dalgylch cael ei ail-lunio at Ysgol 
Llandwrog yn hytrach nag Ysgol Bontnewydd, a hynny er lles gwarchod a 
chryfhau'r Ysgol wledig honno.

Yn dilyn gwrando ar bryderon lleol am y cynnig gwreiddiol o gynnal 
cyfnod gwrthwynebu ar y cynnig i gau Ysgol Felinwnda a chynnig lle i 
blant y dalgylch yn Ysgol Bontnewydd, penderfynwyd i ohirio cyflwyno 
adroddiad i Gabinet yn mis Mawrth. Yn dilyn hyn bu i swyddogion o’r 
Adran Addysg a’r Aelod Cabinet Addysg gynnal sesiynau ymgysylltu yn 
Felinwnda, Bontnewydd a Llandwrog i egluro fod y Cyngor bellach am 
gynnal cyfnod gwrthwynebu ar gau Ysgol Felinwnda gan yna gynnal 
ymgynghoriad ar wahân ar adolygiad o ffiniau dalgylchol ysgolion sy’n 
ffinio dalgylch presennol Ysgol Felinwnda.   

Felly, os bydd y cynnig i gau Ysgol Felinwnda yn cael ei gymeradwyo 
byddwn yn cynnal yr ymgynghoriad yma er mwyn rhoi cyfle i'r rhai fydd 
yn cael ei effeithio gan y cynnig i leisio eu barn ar 
ddalgylch/ddalgylchoedd newydd posib cyn i Cabinet Cyngor Gwynedd 
wneud penderfyniad terfynol ar newid unrhyw ffiniau dalgylchol ysgolion 
sy’n ffinio dalgylch presennol Ysgol Felinwnda.  

Bu i’r Adran Addysg fod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth 
genedlaethol Her Ysgolion Cynaliadwy Llywodraeth Cymru er sicrhau 
buddsoddiad cyfalaf sylweddol yn Ysgol Bontnewydd. Nid oedd unrhyw 
sicrwydd o lwyddiant y cais gan ei fod yn broses gystadleuol. Mae’r 
buddsoddiad yn Ysgol Bontnewydd yn brosiect sy’n ymateb i anghenion 
dalgylch yr ysgol honno. Serch hynny, pe byddai canlyniad yr 
ymgynghoriad yn dangos bod angen lle ar gyfer unrhyw ddysgwyr 
ychwanegol o ddalgylch presennol Ysgol Felinwnda, yna bydd angen 
sicrhau lle digonol ar eu cyfer wrth gynllunio’r ysgol newydd. 

E Strategaeth Addysg

15 Hoffwn hefyd amlygu’r angen i Gyngor Gwynedd sicrhau fod strategaeth 
weithredol a chredadwy ganddynt o ran ysgolion bach a gwledig y Sir yn y 
dyfodol.  Byddai hyn yn rhoi cyfle ychwanegol i ddileu bregusrwydd ysgolion 
bach a gwledig Gwynedd, a rhoi cyfle iddynt ffynnu. 

Cyfnod gwrthwynebu ar y cynnig i gau Ysgol Felinwnda sydd newydd ei 
gynnal ac ymateb i sylwadau ar y cynnig hwnnw yn unig ydi pwrpas yr 
adroddiad hwn. Mae'r Awdurdod yn y broses o lunio Strategaeth Addysg 
ddrafft ac fel rhan o'r gwaith hwn, bwriedir cynnal ymgynghoriad 



Rhaid cwestiynu os ydy’r Strategaeth Addysg newydd drafft sydd gan Gyngor 
Gwynedd yn mynegi gweledigaeth digon eang o ran ysgolion bychan a gwledig 
y Sir.  A ydyw’n ymateb yn ddigonol i’r cwymp yn niferoedd disgyblion fydd yn 
mynychu ysgolion fel hyn dros y ddeng mlynedd nesaf? 

Er yn cydnabod nad yw’r strategaeth yn ei ffurf derfynol, amwys ac arwynebol 
yw ar hyn o bryd.  Ni welaf ei fod yn egluro pa ran fydd ysgolion bach a 
gwledig yn eu chwarae yng nghymunedau Gwynedd yn y dyfodol. Buaswn yn 
ddiolchgar pe byddech yn ystyried fy sylwadau uchod. 

cyhoeddus. Bydd cyfle i roi barn ar gynnwys y Strategaeth Addysg ddrafft 
fel rhan o'r ymgynghoriad arfaethedig.   

16 Er oedd son am Strategaeth Addysg newydd gan y Cyngor, nid yw dal heb i 
gyhoeddi. A fydd y Strategaeth Addysg newydd am fod yn arloesol gan osod 
cyfeiriad mwy rhagweithiol ar gynnal ein cymunedau Cymraeg? Bydd y 
Strategaeth yn gosod gwell trefn ar gynnal trafodaeth a chonsensws ar 
ddyfodol y ddarpariaeth addysg o fewn pob cymuned, yn hytrach na disgwyl 
i’r data ac arian orfodi mwy o gau ysgolion bach cefn gwlad? Yn hytrach nag 
dim ond dilyn rhyw god trefniadaeth, disgwylir i Gyngor sy’n cael ei arwain 
gan blaid wleidyddol oedd a maniffesto gwledig penodol sy’n datgan mai nhw 
yw’r unig blaid sy’n addo “diogelu, amddiffyn a hyrwyddo’r Gymru wledig”
rhoi gwell arweiniad ar achub ysgolion gwledig Cymraeg. Rydym yn parhau i 
fyw mewn gobaith am droad ar fyd.
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